

BÁO CÁO

Công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định; Nghị quyết năm 2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội; thực hiện sự chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (TT.HĐND) thị xã.

Ban Kinh tế - Xã hội (Ban) báo cáo kết quả công tác năm 2023 và đề ra chương trình công tác năm 2024 cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động thẩm tra

Để chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Trong năm được sự phân công của thường trực HĐND thị xã, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 05 hội nghị thẩm tra các báo cáo, kế hoạch, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, xã hội do UBND thị xã trình.

Các hội nghị thẩm tra được tổ chức có nội dung hiệu quả thiết thực, thẩm tra 08 báo cáo, 20 Nghị quyết, 02 kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã.

Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc, trong quá trình thẩm tra các thành viên Ban tập trung nghiên cứu và có ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao về những vấn đề quan trọng nhằm đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của thị xã; đồng thời Ban đã mời đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết, kế hoạch... cùng tham dự để giải trình các vấn đề chưa rõ. Qua thẩm tra Ban đã có nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng xem xét để điều chỉnh, giải trình các nội dung cho phù hợp trước khi trình kỳ họp.

Hoạt động thẩm tra của Ban đảm bảo các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, trình tự thủ tục thẩm tra theo luật định.

2. Hoạt động giám sát



Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban, nên ngay từ cuối năm 2022 Ban đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát cho năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần đưachính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND thị xã đi vào cuộc sống của Nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý của Nhà nước.

Trong năm, Ban đã thành lập 02 Đoàn và tổ chức 02 đợt giám sát. Trong đó đợt 01 giám sát công tác quản lý dạy thêm, học thêm, quản lý thu - chi đối với các lớp bán trú trên địa bàn thị xã với 4 đơn vị trường học (*Trường THCS An Lộc B, Trường TH-THCS An Phú, Trường TH-THCS Thanh Lương, Trường TH Thanh Phú A*). Đợt 02 giám sát về công tác quản lý quỹ đất công trên địa bàn thị xã với 03 đơn vị (*Phòng TN&MT thị xã, UBND phường An Lộc, UBND xã Thanh Lương*).

Để nâng cao chất lượng giám sát, Ban đã mời đại diện lãnh đạo TT. HĐND thị xã, lãnh đạo Ban Pháp chế, TT.UB.MTTQVN thị xã, một số phòng, ban có liên quan cùng tham gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Kết quả giám sát cho thấy các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt, triển khai các các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD & ĐT, UBND tỉnh, của ngành có liên quan đến lĩnh dạy thêm, học thêm trong trường học đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường và Hội cha, mẹ phụ huynh học sinh. Công tác quản lý thu - chi đảm bảo theo định, có dự toán thu - chi từ đầu năm với sự thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện thu, chi theo dự toán đề ra, đảm bảo công khai, minh bạch.

Công tác quản lý quỹ đất công trên địa bàn thị xã được thực hiện tốt việc cập nhật, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản pháp luật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, phường đã tham mưu UBND thị xã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn và thường xuyên rà soát, kiểm tra, quản lý quỹ đất công nếu phát hiện trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công kịp thời xử lý theo quy định.

Thông qua công tác giám sát đã đánh giá được kết quả việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật mà nghị quyết HĐND giao; những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện từ đó có những kiến nghị với UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị, ... đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.

3. Mối quan hệ với thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, UBND thị xã và các cơ quan hữu quan

Tham gia chuẩn bị các nội dung kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội đã tích cực tham gia với thường trực HĐND thị xã chuẩn bị xây dựng chương trình, nội dung tổ chức các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, các thành viên Ban đã chủ động nắm bắt thông tin, tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan, đề xuất các nội dung, ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội kỳ họp (nếu có) và nội dung giám sát của Ban.

Duy trì tốt mối quan hệ theo quy chế, tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ của thường trực HĐND, tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân.

Trong quá trình hoạt động Ban luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND, UBND thị xã, văn phòng HĐND – UBND thị xã. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, các đại biểu HĐND trong việc trao đổi thông tin và phối hợp các cuộc giám sát, thẩm tra, đảm bảo thời gian, nội dung làm việc khoa học, hiệu quả tránh trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi đối với cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban.

4. Đánh giá chung

Qua một năm hoạt động theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, điều hòa hoạt động giám sát của TT.HĐND thị xã, việc tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo UBND thị xã; sự phối hợp hỗ trợ của Ban Pháp chế, các phòng ban của thị xã, lãnh đạo, cán bộ văn phòng HĐND-UBND, cùng sự cố gắng của các Thành viên trong Ban, Ban Kinh tế - Xã hội đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, nhiệm vụ được TT.HĐND thị xã giao, cũng như chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, kết hợp nhiều hình thức giám sát, giám sát trực tiếp, giám sát qua xem xét báo cáo ... kết quả giám sát đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc chấp hành pháp luật, đồng thời có kiến nghị cụ thể đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế nhất định như: Đa số các thành viên Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động của Ban đôi lúc còn hạn chế, vẫn còn có thành viên vắng các buổi họp Ban, tham gia đoàn giám sát chưa đảm bảo thời gian theo kế hoạch, chất lượng giám sát chuyên đề chưa được sâu; hoạt động giám sát tuy có nhiều đổi mới,



chất lượng được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024

Căn cứ Nghị quyết số: 91/NQ-HĐND ngày 17/7/2023 của HĐND thị xã về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ban xây dựng chương trình công tác năm 2024 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác giám sát, khảo sát

a) Giám sát thường xuyên:

Thường xuyên giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách.

Thực hiện giám sát việc ban hành các quyết định quy phạm pháp luật của UBND thị xã, Nghị quyết của HĐND các xã, phường thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

Thực hiện giám sát các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, tại các kỳ họp HĐND thị xã và qua các đợt giám sát trực tiếp tại các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn của UBND thị xã.

Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách, đầu tư công trong năm 2024 của UBND thị xã và giai đoạn 2020 - 2025.

b) Giám sát chuyên đề:

- Thực hiện giám sát chuyên đề theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 17/7/2023 của HĐND thị xã về chương trình giám sát năm 2024; sự chỉ đạo, đề nghị của HĐND, TT. HĐND thị xã, kiến nghị của cử tri, ý kiến đề nghị của các Thành viên Ban và theo chương trình giám sát năm 2024 của Ban.

- Tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã khi được mời.

c) Công tác khảo sát:

Tổ chức thực hiện khảo sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết HĐND thị xã trên địa bàn, theo sự phân công của HĐND, TT. HĐND thị xã.

2. Công tác Thẩm tra:

Tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết, đề án, kế hoạch trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã trong năm 2024 thuộc lĩnh vực Ban phụ trách theo sự phân công của HĐND và TT. HĐND thị xã.

3. Các công tác khác

Phối hợp với Ban pháp chế của HĐND thị xã và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các văn bản trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã theo luật định; sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND thị xã.

Tham dự các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn do tỉnh tổ chức; các hội nghị, cuộc họp của Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã, các phòng, ban thị xã, các xã, phường khi được mời.

Xây dựng chương trình giám sát của Ban năm 2024.

Đề nghị nội dung cho chương trình giám của TT.HĐNĐ năm 2025 và nội dung chương trình giám sát năm 2025 của HĐND thị xã.

Thực hiện họp Ban định kỳ theo quy chế hoạt động và họp đột xuất khi cần thiết hoặc có công việc đột xuất.

Thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thị xã theo quy định.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm; báo cáo kết quả giám sát cho HĐND và thường trực HĐND theo quy định; ngoài ra thực hiện báo cáo đột xuất, theo yêu cầu của HĐND và TT.HĐNĐ.

Thực hiện công tác khác theo sự phân công của HĐND và Thường trực HĐND thị xã và nhiệm vụ khác theo tình hình thực tế.

4. Giải pháp thực hiện:

Tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cho từng tháng, quý và cho từng đợt công tác cụ thể.

Phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động của Ban.

Thông báo trước ít nhất 20 ngày về kế hoạch, đợt công tác đối với các thành viên và đơn vị mà đoàn tới làm việc để tạo sự chủ động cho các bên tham gia.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát gửi trước báo cáo về Ban để tổng hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho các thành viên.

Kết thúc các đợt giám sát, báo cáo kết quả và kiến nghị của đoàn giám sát với Thường trực HĐND thị xã và các cơ quan có liên quan.

Theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của đoàn giám sát; đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế của đơn vị mà đoàn giám sát đã kiến nghị.

Các thành viên của Ban thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia các hoạt động, công tác của Ban.

Duy trì tốt việc báo cáo kết quả sau mỗi đợt giám sát và báo cáo kết quả công tác từng quý, 6 tháng, năm của Ban theo đúng quy định.

Thực hiện tốt việc báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên.



Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024. Kính trình HĐND thị xã xem xét.

Nơi nhận:

- TT.HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Lãnh đạo VP. HĐND-UBND thị xã;
- Thành viên Ban KTXH;
- Lưu: VT, KTXH.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huyền Linh